



ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๑๓๗๖

สำนักนายกรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุม
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เรียน ผู้อำนวยการกอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นสมควรดำเนินการทบทวนระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ รวม ๒ ฉบับ ตามกำหนดเวลาที่จะทบทวนระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามนัยพระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสำเร็จ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์ส่วนราชการท่านได้โปรด
พิจารณาแจ้งข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไป
ราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้
สำนักนายกรัฐมนตรีจะได้นำข้อมูลที่ได้รับดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ทั้งนี้ กรุณาพิจารณากรอกข้อมูลดังกล่าวลงในแบบสอบถามที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลด
แบบสอบถามดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี www.opm.go.th แล้วเลือกคลิกไปที่หน่วยงานภายใน
สพน. “สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง” และคลิกไปที่ “แบบสอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ก่อนจัดส่งแบบสอบถามที่ได้กรอกข้อมูลแล้วให้สำนักนายกรัฐมนตรี
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ benjawan.p@opm.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลการพิจารณาเป็นประการใด กรุณาแจ้งให้สำนักนายกรัฐมนตรี
ทราบภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพาศ นิลพันธ์)

รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง

โทร. ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๕๑ โทรสาร ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๘๗